



ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑
อัตรา ตามประกาศเทศบาลเมืองลำพูน ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส และดำเนินการจัดจ้างโดย
ความเห็นชอบของพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ มีกำหนดอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่
ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดที่ได้ขึ้นบัญชีแล้ว ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด
ต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานจ้างภายในวันที่เทศบาลกำหนด
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งที่ผ่านการ
เลือกสรรได้
๔. ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรได้ไปแล้วนับตั้งแต่
เทศบาลเมืองลำพูนประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อดำเนินการจัดจ้าง เป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ เทศบาลเมืองลำพูน งานการเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประภัสร์ ภูเจริญ)

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับ	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๓	นายพงศธร ปัญญา	ให้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
๒	๐๐๑๓	นางสาววรรณ ทวีกุล	
๓	๐๐๑๐	นางสาวศุภางค์ เงินดี	
๔	๐๐๐๑	นางวรรณกร ศรีธัญชัย	
๕	๐๐๐๕	นางสาวจิราพร ปัญโญ	

